



พิธีปฏิบัติ
เรื่อง การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง
กรมบังคับคดี กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

พิธีปฏิบัตินี้จัดทำขึ้นระหว่าง กรมบังคับคดี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โดย [REDACTED] อธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรมบังคับคดี” กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย [REDACTED] รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๒๒/๒๔๓ อาคารชาลวออิสสระทาวเวอร์ ๒ ชั้น ๑๖-๑๘ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”

โดยที่กรมบังคับคดีและ บริษัท ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงและรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จึงมีความประสงค์จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในความดูแลของ บริษัท เพื่อให้เกิดการตอบสนองการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ อันเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานและลดการใช้เอกสาร ทั้งยังเป็นช่องทางที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของกรมบังคับคดีและบริษัทอีกด้วย กรมบังคับคดีและบริษัทจึงทำความตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

๑. คำนิยาม

“กรมบังคับคดี” หมายถึง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“บริษัท” หมายถึง บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคำขอให้บริษัทออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้หรือบริษัทได้ออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ไว้ต่อสถาบันการเงิน โดยให้หมายความรวมถึงผู้ค้ำประกันของธนาคารและ/หรือผู้ค้ำประกันของบริษัทด้วย

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลของบุคคลซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ในความดูแลของ บริษัท

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไว้ซึ่งอยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแล หรือจัดการของ บริษัท

“พิทักษ์ทรัพย์” หมายถึง พินัยทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด

“ปลดล๊มลละลาย” หมายถึง การที่บุคคลหลุดพ้นจากภาวะล๊มลละลาย แต่อำนาจในการจัดการทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวมีอยู่ก่อนปลดจากล๊มลละลายยังคงอยู่กับกรมบังคับคดี

“พ้นจากการล๊มลละลาย” หมายถึง บุคคลซึ่งหลุดพ้นจากภาวะล๊มลละลายโดยศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกฟ้อง พิจารณาคดีใหม่ เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ยกเลิกการล๊มลละลายหรือเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนหรือหลังล๊มลละลาย

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการที่ตรงกันของกรมบังคับคดีและบริษัท

“การรับ-ส่งข้อมูล” หมายถึง การรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เป็นต้น

“ระบบ API” หมายถึง ระบบ Application Programming Interface ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่กรมบังคับคดีและบริษัทใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน

๒. ขอบเขตและวิธีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีและ บริษัทจะทำการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งคำพิพากษาให้ล๊มลละลาย ปลดล๊มลละลาย และพ้นจากการล๊มลละลาย โดยกรมบังคับคดีจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล และแจ้งผลการตรวจสอบให้กรมบังคับคดีทราบ โดยทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ API ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพิธีปฏิบัตินี้

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีและ บริษัทจะทำการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

๓.๑ กรณีที่เป็นการพิทักษ์ทรัพย์

(๑) กรมบังคับคดีจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบุคคลซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ที่ประสงค์จะตรวจสอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และคำสั่งของศาลที่ให้พิทักษ์ทรัพย์ในรูปแบบ URL หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นให้แก่บริษัทผ่านระบบ API ภายในสิ้นวันทำการ

(๒) เมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลตาม (๑) แล้วบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลบุคคลซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์กับข้อมูลของบริษัทมีอยู่โดยการเปรียบเทียบเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล และหรือ ชื่อ นามสกุล ของบุคคลธรรมดา หรือชื่อนิติบุคคล และแจ้งผลการตรวจสอบให้กรมบังคับคดีทราบภายใน ๒ วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากกรมบังคับคดี ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลของบุคคลตรงกับข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ บริษัทจะบันทึกข้อมูลในระบบ API ว่า “ไม่พบข้อมูล”

(ข) ในกรณีที่พบว่าข้อมูลบุคคลที่กรมบังคับคดีส่งมานั้นมีเลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลตรงกันกับข้อมูลที่บริษัทมีอยู่บริษัทจะบันทึกข้อมูลในระบบ API ว่า “พบข้อมูล” และจะบันทึกข้อมูลการพิทักษ์ทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวทั้งหมดไว้ในระบบสารสนเทศของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลของบุคคลให้แก่กรมบังคับคดีภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ URL หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นให้แก่กรมบังคับคดีทราบทางระบบ API ด้วย

๓.๒ กรณีที่เป็นการปลดล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลาย

(๑) กรมบังคับคดีจะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับบุคคลซึ่งปลดล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายที่บริษัทประสงค์จะตรวจสอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนหรือชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล และคำสั่งของศาลที่ให้ปลดล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายในรูปแบบ URL หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นให้แก่บริษัท ผ่านระบบ API ภายในสิ้นวันทำการ

(๒) เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลตาม (๑) แล้วบริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลที่บริษัทมีอยู่โดยการเปรียบเทียบเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล เมื่อปรากฏว่า

(ก) ข้อมูลถูกต้องตรงกันและเป็นกรณีปลดล้มละลาย บริษัทจะยังคงอายัดทรัพย์สินบุคคลไว้ในระบบสารสนเทศของบริษัทและจะดำเนินการตามข้อ ๔

(ข) ข้อมูลถูกต้องตรงกันและเป็นกรณีพ้นจากการล้มละลายบริษัทจะบันทึกข้อมูลของบุคคลในระบบสารสนเทศของบริษัทภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากกรมบังคับคดี พร้อมทั้งแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ URL หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นให้แก่กรมบังคับคดีทราบทางระบบ API ด้วย

๔. การนำส่งข้อมูลทรัพย์สิน

บริษัทจะนำส่งข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๑ (๒) (ข) หรือข้อ ๓.๒ (๒) (ข) แล้วแต่กรณี ให้แก่ กรมบังคับคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากกรมบังคับคดี

๕. ข้อผิดพลาดจากการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดจากการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ API เกิดขึ้นให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แจ้งการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทราบทางระบบ API โดยเร็ว

๖. การดำเนินการเมื่อระบบ API ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๑) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดขัดข้องทำให้ระบบ API ไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานซึ่งระบบสารสนเทศเกิดขัดข้องแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งทราบผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นทันที และเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ API กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานซึ่งระบบสารสนเทศเกิดขัดข้องนั้นแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งทราบในทันทีเช่นกัน

(๒) ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของตนซึ่งมีผลกระทบต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ API ให้ผู้ประสานงานของฝ่ายนั้นแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๗. การใช้ข้อมูลและการรักษาความลับ

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากทางกรมบังคับคดีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยกรมบังคับคดีและบริษัทตกลงร่วมกันว่าจะรักษาข้อมูลที่ได้รับระหว่างกันไว้เป็นความลับและไม่นำไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์นอกจากที่ระบุไว้ในพิธีปฏิบัตินี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ทั้งนี้ แม้ว่าพิธีปฏิบัตินี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

๘. ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

กรมบังคับคดี กับ บริษัทจะแจ้งชื่อผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากหน่วยงานใดมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน จะต้องแจ้งหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที

๙. เวลาสำหรับการติดต่อประสานงาน

นอกจากเวลาสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อ ๓ แล้ว การติดต่อประสานงานในเรื่องอื่นระหว่างกรมบังคับคดีและ บริษัทให้ดำเนินการในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๑๐. ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีและ บริษัทจะร่วมกันกำหนดมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีของบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลล้มละลาย เพื่อให้การตรวจสอบและรวบรวมทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารงานของกรมบังคับคดีและ บริษัทต่อไป

๑๑. ผลบังคับใช้ของพิธีปฏิบัติ

พิธีปฏิบัตินี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

พิธีปฏิบัตินี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความทั้งหมด โดยละเอียดตลอดแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยมีพยาน ลงลายมือชื่อรับรอง และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) กรมบังคับคดี
อธิบดีกรมบังคับคดี

(ลงชื่อ) บริษัท
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) พยาน
รองอธิบดีกรมบังคับคดี

(ลงชื่อ) พยาน
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล